

THÔNG BÁO**Kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng
chuyến thăm, kiểm tra và làm việc tại tỉnh Thanh Hoá**

Ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2010, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã thăm và kiểm tra các huyện Tây Thanh Hoá. Cùng đi thăm và kiểm tra với Phó Thủ tướng Chính phủ có đại diện Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Tại chuyến công tác, Phó Thủ tướng đã thăm Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh Thanh Hoá; thăm, kiểm tra và làm việc với lãnh đạo huyện Mường Lát, huyện Ngọc Lặc. Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 5 tháng đầu năm 2010; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ thời gian tới và một số kiến nghị; ý kiến đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hoá 5 tháng đầu năm 2010, phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm, ý kiến các thành viên trong Đoàn, Phó Thủ tướng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hoá và huyện Mường Lát đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức và đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong 5 tháng đầu 2010: sản lượng lương thực của Tỉnh đạt 790 nghìn tấn, tăng 10,3% kế hoạch; giá trị sản xuất thủy sản đạt 385 tỷ đồng, bằng 39% kế hoạch năm, tăng 7,5% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 6.645 tỷ đồng, bằng 38,2% kế hoạch năm, tăng 18,5% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt 1.352 tỷ đồng, đạt 49% dự toán, tăng 31% so với cùng kỳ; chi ngân sách nhà nước đạt 3.634 tỷ đồng, bằng 40% dự toán; tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt 9.890 tỷ đồng, bằng 35% kế hoạch năm, tăng 32% so với cùng kỳ; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực gắn với xóa đói, giảm nghèo và phát triển bền vững.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Tỉnh cần tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, phân tích, làm rõ các tồn tại, yếu kém để có giải pháp phù hợp, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, trong đó lưu ý một số việc:

1. Tập trung chỉ đạo quyết liệt hoàn thành mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, trong đó chú trọng công tác tổ chức thực hiện, đồng thời chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, tạo không khí phấn khởi thi đua để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2010 đã đề ra, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 và xây dựng kế hoạch 5 năm tới (2011 - 2015).

2. Chỉ đạo triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ; đồng thời, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, sát tình hình thực tế nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hoá, không để lạm phát tăng cao và đạt tốc độ tăng trưởng như kế hoạch đề ra.

Tập trung chỉ đạo đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục triển khai công tác xã hội hoá trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá xã hội.

3. Tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, nhất là trong mùa mưa bão, kỳ giáp hạt, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh để có phương án cứu trợ kịp thời, đảm bảo ổn định sản xuất và đời sống; tập trung chỉ đạo triển khai Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xuất khẩu lao động và chính sách hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động; tăng cường chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hoá tối đa về hồ sơ, trình tự thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết; thực hiện công bố công khai các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân giải quyết công việc và giám sát việc thực hiện; kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ công chức gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực trong giải quyết công việc cho tổ chức, công dân. Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng.

4. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội nhất là buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các chất ma tuý; phải nắm chắc tình hình địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự cơ sở, nhất là trong khu kinh tế Nghi Sơn, thành phố Thanh Hóa, an ninh trên biển và tuyến biên giới; xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị hợp tác cùng phát triển. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông. Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, các ngành, các cấp trong công tác phòng chống bão lụt, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Tập trung giải quyết

tốt các vấn đề nổi cộm, các vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài, bảo đảm ổn định vững chắc tình hình an ninh chính trị cơ sở.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân; triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chính sách, giải pháp của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đã đề ra từ đầu năm và Kế hoạch hành động của tỉnh về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 13,5% trở lên trong năm 2010; tiếp tục động viên các tầng lớp nhân dân, tranh thủ cơ hội kinh tế phục hồi, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2010 đề ra.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh đề nghị Chính phủ xem xét, giải quyết một số khó khăn, vướng mắc của Tỉnh; Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành tạo mọi điều kiện giúp tỉnh Thanh Hoá và xử lý những vấn đề cụ thể:

1. Về dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15A: Tỉnh làm việc với Bộ Giao thông vận tải, lập phương án cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Về dự án cải tạo rừng le thành rừng kinh tế tại huyện Mường Lát: Tỉnh làm việc cụ thể với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để giải quyết.

3. Về bố trí vốn chương trình hỗ trợ đồng bào Mông để thanh toán khối lượng đã thực hiện năm 2008 - 2009: Tỉnh làm việc cụ thể với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để cân đối trong kế hoạch vốn năm 2011.

4. Về mở cửa khẩu Tén Tàn: Tỉnh làm việc với Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan để có phương án cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đề Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;
- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hoá;
- VPCP: BTCN, các PCN, Công TTĐT, Các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, NC;
- Lưu: VT, ĐP(5). Thg (35)

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Văn Trọng Lý